

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

JCK – เล่นได้ แต่ถูกซ้ำ จ่ายตังค์

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เจอลิ่วจั่วหัวเข้าไปแบบนี้ แล้วใครจะกล้าเล่น กล้าซื้อล่ะ จริงไหม แย่งกัน ตอนซื้อเนี่ยไม่เท่าไร บางครั้งซื้อมาได้ง่าย ๆ แบบไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่เวลาจะขายนี่สิ ถ้าบอกว่าถูกซ้ำ แล้วต้องจ่ายตังค์เนี่ย ถ้าถึงเวลาขาย ก็คงแย่งกันขายหน้าดูเซียวล่ะ ใครคิดช้า ใครตัดสินใจช้า ก็มีหวังแหละ... หุ่นเล็ก ๆ หุ่นแก๊งกำไร หรือที่ใครๆ เรียกว่า หุ่นซิ่งนั้น เป็นเรื่องของความกดดัน ความสามารถเฉพาะตัว หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยนะครับ ใครไม่ใช่แนว VI. VI. (โว๊) ก็ต้องไปหาหุ่นอื่นๆ เก็บแทน. วันนี้ เหนือเมฆลองเอามาตักกันว่า JCK ถ้ากราฟออกมาในทรงนี้แล้ว ซึ่งจริงๆ ก็น่าซื้อแก๊งกำไรระยะสั้นมากๆ แต่จะจบในวันเลยหรือไม่นั้น ก็ต้องดูกันหน้างานด้วยนะครับ การซื้อขาย บางครั้ง มันจะบอกได้ดีด้วย กลับเข้าเรื่องมาที่ตลาดกันเสียหน่อย...ตามแนวโน้มเดิมๆ ที่เคยกล่าวไว้ ด้วยรูปแบบทางโครงสร้าง และค่าสัญญาณของเครื่องมือแนวโน้ม ตลาด หรือ SET Index ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี ขอเพียงแต่ระยะนี้ ไม่ควรจะมีลงมาเล่นต่ำกว่า 1650 ไว้ หรือร้ายๆ หน่อย ให้ลงได้เต็มที่แค่ 1640 เท่านั้นพอ... แต่ถ้าจะให้ดีเลยนั้น อาจจะต้องว่ากันว่าระดับ 1660 นี้แหละ ไม่ควรต่ำกว่า จะดูดีกว่า แล้วผลอยู่ การผ่านระดับ 1670 ไปได้ แล้วยืนได้ไม่ร่วงลงมาต่ำกว่าอีกนั้น ก็ยังเรียกว่า ยังซื้อตามน้ำได้เลยเสียด้วยซ้ำ... เป้าหมายในการเกิดกรณี อันหลังนี้ ที่ระดับ 1700 +/- นั้น แค่นี้ “จะขาย” แต่ยังไม่ขาย ที่น่าขายจริงๆ เหนือเมฆว่าระดับ 1730 เป็นระดับที่ยังไงก็จะต้องมองขายเล่นรอบออกไปก่อนแล้วละ สำหรับคนเล่นรอบนะ... แบบนี้ เล่นได้ยัง

ดูตามเกม...

เห็นการเล่นเคาะซื้อ เคาะขายวันวานแล้ว ถ้าวันนี้ จะเล่นเกมพิกัดตัว หรือจะไม่ยอมขึ้นนั้น ถือว่าผิดฟอร์มนะ... วันนี้ ควรจะต้องขึ้น และ อาจจะขึ้นแรงๆ ได้ด้วยก็ไม่แปลก

แนวรับ

: ... 1.75-1.70 ยังน่าสนใจ ต่ำกว่า 1.65 Cut Loss

เป้าหมาย

: ... 1.9-1.95 ถ้ามีแรงขาย แต่ไม่ต่ำกว่า 1.8 จะยังดี

Price Chart...(JCK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JCK... รูปแบบราคากระยะสั้น น่าสนใจนะ ลองหาดูว่า รูปแบบ Bullish Flag อยู่ตรงไหน... แต่หากยังมองไม่ออก ก็บอกแล้ว ไม่ต้องอะไรมาก อ่านเรื่อง MA. ให้เป็น เข้าใจถูกจังหวะ ยังไงก็กำไร... ซึ่งจริงๆ แล้ว หากจะว่าตาม MA. ระยะสั้น นั้น เราจะต้องแอบๆ เก็บหุ้นมาบ้างแล้ว แถวๆ 1.55 เพราะสัญญาณที่เป็น Golden Cross ใน MA. เกิดขึ้น พร้อมกับแนวโน้มของ MA. ที่เป็นขาขึ้น อย่างชัดเจนนั้น ยิ่งไง ก็ต้องจับตาดู หรือมีหุ้นไว้บางส่วน... แต่พอผ่าน 1.60 ขึ้นมา ก็ไล่ซื้อ กันไม่ทัน ครั้นลงมาที่ 1.65 ยิ่งไงก็ต้องซื้อ... แล้วนี่จะบอกให้ซื้อตรงระดับ 1.75-1.70 ยังได้หรือไม่ ก็บอก ยังได้ครับ แต่ต้องเริ่มเน้น เล่นซื้อขายไว้สั้นหน่อย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน